






















Hver var staðan árið 2022? 

„Ekki réttlætanlegt að virkja meira“ 

– skilaboðin frá næst stærsta orkufyrirtæki landsins.

Engin umræða um stöðu hitaveitna 

Orkuspár ekki í almennri umræðu 

Orkumál sameinuð umhverfisráðuneyti – 2 starfsmenn í málaflokknum 

Rammaáætlun ekki samþykkt í níu ár

Umræða um lagningu sæstrengs til að selja umframorku!



Raforkuspá Landsnets inn á kerfið undanfarin 15 ár 

Einungis 

24 MW á 

ári  

384 MW

2900 MW



Skýrar niðurstöður Ísor

Um 2/3 hluti hitaveitna sjá 

fram á aukna eftirspurn 

og eru í vandræðum með að 

mæta henni.

Tæpur helmingur sér 

fram á kostnaðarsamt 

viðhald á innviðum 

og dreifikerfi.



Tveimur árum  síðar !

Hvað höfum við gert í 

orkumálum á síðustu tveimur 

árum?
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Grunnforsendur aukinnar orkuöflunar 

Leyfi fyrir virkjun verður að vera til 

staðar - Rammaáætlun

Orkufyrirtækin verða að nýta 

orkukostina í nýtingarflokki

Leyfisveitingar og ferlar hins 

opinbera verða að vera í lagi

Sveitafélögin þurfa að klára sína 

skipulagsvinnu og samþykkja kosti

einn stjórnarandstæðingur 

samþykkti rammaáætlun



Við rufum kyrrstöðuna! 

-með samþykkt rammaáætlunar ! 



Fyrirhuguð útboð verklegra framkvæmda 2024



Aflaukningarfrumvarpið

Aflaukningarfrumvarpið er 

stærsta einföldunarmál 

sögunnar í grænni 

orkuöflun



Varmadælufrumvarpið

• Einfaldara styrkjakerfi 

• Skilvirk leið til þess að fara betur 

með orkuna 

• Varmadæluvæðing kaldra svæða 

sparar 110 Gw/st af orku

• Tækifæri til að spara orku sem 

samsvarar 50 þúsund rafbílum



Orkusjóður hefur verið margefldur

Verkefni sem eru 

fjármögnuð af 

einkaaðilum



Styrkhafi Heiti verkefnis Styrkupphæð

HEF veitur ehf. Búlandsnes - Djúpivogur 134.840.000

Orkubú Vestfjarða Ísafjörður og Patreksfjörður (1. áfangi) 91.333.000

Orkubú Vestfjarða Geirseyri (Patreksfjörður 2. áfangi) 51.333.000

Orkubú Vestfjarða Ísafjörður (2. áfangi) 45.333.000

Vopnafjarðarhreppur Selárlaug 40.000.000

Grundarfjarðarbær
Orkuskipti sundlaugar, grunnskóla og 

íþróttahúss Grundarfjarðar
34.000.000

Kaldrananeshreppur Hitaveituvæðing Bæjartorfunar 25.289.000

Skaftárhreppur Jarðhitarannsóknir í Skaftárhreppi 25.000.000

Heildar styrkur samtals 447.128.000

Fyrsta jarðhitaleitarátak  aldarinnar



Fyrsta jarðhitaleitarátak  aldarinnar

-farið að bera árangur! 



Einföldun vindorku

-Tillaga um vindorku í rammaáætlun 

Verkefnisstjórn

Rammaáætlun

ar

Eru 

forsendur 
fyrir 

„skilvirkara“ 
ferli?

Sveitastjórn
Samráð í ljósi 

tillögu 
verkefnisstjórnar

Mats- og

leyfisferli
Ráðherra

Já

Já

Nei

1.Orkuskipti- og kolefnishlutleysi.

2.Raskað svæði.

3.Rýrir ekki verndarhagsmuni svæða um 

of.

4.Ekki á fuglasvæði.

Skilgreindar verði 

lágmarkskröfur til 

vindorkuverkefna



Sameiningar stofnana

Umhverfis- og 

orkustofnun

Náttúrufræðistofnun

Náttúruverndar- og 

Minjastofnun

• Frumvörpin  í 

meðförum  þingsins

• Hagræðing  

• Störfin færð  út á 

landsbyggðina  

• Forsenda 

einföldunar  á 

leyfisveitingaferlum



Mælaborð orkukosta

• Hægt að sjá raunstöðu 

virkjanakosta í nýtingarflokk

• Ýtir á orkufyrirtæki og 

stofnanir að ganga hraðar

• Birt á næstu vikum



• Vindorkufrumvarpið                              (í þinginu)

• Sameinaðar stofnanir                            (í þinginu)

• Afhúðun frumvarpa                                 (í vinnslu)

• Átaksverkefni í leyfisveitingum           (í vinnslu)

⚬ Rammaáætlun einfölduð 

⚬ Mat á umhverfisáhrifum samþætt við leyfisveitingar 

⚬ Leyfum til orkuvinnslu fækkað, skýr markmið með leyfum og tryggð sanngjörn málsmeðferð 

Við erum að halda áfram að einfalda regluverk 



Við verðum að klára

-næstu áfanga rammaáætlunar  

• Fjórði áfangi vor 2024

• Fimmti áfangi haust 2024

• Endurskoðun laga um rammaáætlun í haust 



Nýr/gamall veruleiki

• Við munum draga hring um og vernda litlu 

fyrirtækin og heimilin 

• EES regluverk/markaður



Stærsta fjárfestingaátak í sögunni hafið

-88 milljarða fjárfesting á áætlun Landsnets 

Fyrir Eftir 





Umbreyting orkukerfisins framundan



Umbreyting orkukerfisins framundan



Heildsölumarkaður  raforku



Efnahagsleg gæði í náttúrunni

“Náttúra Íslands hafði mest áhrif á að er lendir 

ferðamenn ákváðu að heimsækja landið í fyrra. 97% 

svarenda í könnun Ferðamálastofu meðal erlendra 

ferðamanna sögðu náttúruna hafa haft áhrif á þá 

ákvörðun að ferðast til Íslands”

• Morgunblaðið 18. apríl
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